

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มติสภามหาวิทยาลัย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

มติสภามหาวิทยาลัย

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงบประมาณและการเงิน

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ พิจารณาเรื่องการศึกษา

๔.๒.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบมีเงื่อนไข และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๒ คน โดยให้ดูแลนักศึกษา คงค้างจำนวน ๑๖ คน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือตามระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ดังนั้น จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบมีเงื่อนไข และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๒ คน โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือตามระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบมีเงื่อนไข และขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร



จากเดิม ๕ คน คงเหลือ ๒ คน โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจำนวน ๑๖ คน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือตามระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี

๒. ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แต่ไม่มีนักศึกษา โดยสถานะของหลักสูตรปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่ง สกอ. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในระบบ CHECO

**ชาตรี มณีโกศล**

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

